

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

**QUY ĐỊNH  
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 06/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy định thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TV2 ngày 30/7/2103 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014,

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
QUYẾT ĐỊNH:**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

1. Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết, trên Phiếu biểu quyết có ghi Số ĐKSHCP, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

Trường hợp một người đại diện không phải là cổ đông mà đại diện cho nhiều cổ đông sở hữu số cổ phần khác nhau thì Phiếu biểu quyết sẽ ghi tên của người được ủy quyền tham dự và Số CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

2. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như: bầu Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, thảo luận thông qua các phương án sản xuất kinh doanh, thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS..., và các Nghị quyết, Quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

3. Việc bầu Tổ thư ký được thông qua và có hiệu lực khi được đa số (trên 50%) cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

4. Các quyết định khác/Nghị quyết của Đại hội chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có mặt dự Đại hội đồng ý thông qua (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phải đạt ít nhất 75% trở lên).

5. Cách thức biểu quyết:

a. Việc bầu Tổ thư ký được biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b. Các Nghị quyết, quyết định khác thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đối với mỗi nội dung cần xin ý kiến tại Đại hội, Tổ giúp việc sẽ đếm số Phiếu biểu quyết theo trình tự: số Phiếu Đồng ý thông qua, số Phiếu Không đồng ý thông qua, số Phiếu Ý kiến khác đồng thời công bố công khai tại Đại hội.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội./*mn*

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Trọng Nam**